

pháp khắc phục những thiếu sót và có kế hoạch xử lý, kịp thời ngăn chặn tai nạn nghiêm trọng có thể xảy ra.

2. Song song với việc kiểm tra thiết bị, cần kiểm tra trình độ cán bộ, công nhân điều khiển vận hành để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thích hợp.

3. Kết hợp trong cuộc kiểm tra toàn diện kỳ này, các ngành quản lý nôi hơi, bình làm việc có áp lực ở trung ương cần chú ý giúp đỡ cho địa phương và cơ sở hoàn thành tốt việc lập lý lịch, khai trình, đăng ký các thiết bị nói trên với chính quyền địa phương.

Phương châm tiến hành kiểm tra, là phải phối hợp chặt chẽ, bàn bạc chu đáo, có kế hoạch thống nhất, ăn khớp giữa các ngành và cơ sở sản xuất và phải dựa vào cán bộ, công nhân kỹ thuật ở cơ sở. Công tác kiểm tra phải tiến hành nhanh, gọn, đạt yêu cầu và tránh trở ngại cho kế hoạch sản xuất. Trong kế hoạch kiểm tra, phải chú ý trọng tâm là những nôi hơi đã cũ và bị hỏng, hoặc có áp suất cao.

Trong tình hình hiện nay, công tác kiểm tra toàn diện này có một ý nghĩa và tầm quan trọng lớn đối với việc cải tiến việc bảo quản và sử dụng nôi hơi, bình chịu áp lực để đảm bảo an toàn sản xuất và an toàn lao động. Các ngành quản lý sản xuất, xây dựng phải có kế hoạch tích cực tiến hành đảm bảo đạt đến kết quả tốt. Các ngành có sử dụng nôi hơi và bình chịu áp lực nhưng thiếu cán bộ kỹ thuật để tiến hành việc kiểm tra như Bộ Y tế v.v... cần phải tranh thủ sự giúp đỡ của Bộ Lao động và các Bộ khác như Bộ Công nghiệp nặng, Bộ Công nghiệp nhẹ, Bộ Giao thông vận tải v.v... Bộ Lao động có trách nhiệm cùng với các ngành, các cấp bàn bạc kế hoạch thực hiện chỉ thị này và tổng kết báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ.

Hà-nội, ngày 15 tháng 1 năm 1963

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó thủ tướng

LÊ THANH NGHỊ

## **THÔNG TƯ số 05-TTg quy định chế độ phụ cấp thâm niên nghiệp vụ cho cán bộ và chiến sĩ Công an nhân dân.**

Lực lượng công an nhân dân trước đây thuộc khu vực hành chính sự nghiệp, nay đã được xác định chuyển sang khu vực an ninh và quốc phòng đồng thời lực lượng Cảnh sát nhân dân (trong lực lượng Công an nhân dân) đã có chế độ cấp bậc sĩ quan và hạ sĩ quan. Lực lượng Công an nhân dân trong thời kỳ chiến tranh cũng như

trong thời kỳ hòa bình đều phải thường xuyên chiến đấu chống phản cách mạng và những kẻ phạm tội khác, giữ gìn trật tự an ninh của Tổ quốc.

Căn cứ nhiệm vụ và tính chất như đã nói trên, cần phải quy định chính sách tiền lương và các chính sách đãi ngộ khác cho thích hợp. Hội đồng Chính phủ trong phiên họp thường vụ Hội đồng Chính phủ ngày 9 tháng 1 năm 1963 đã giao cho Bộ Công an cùng với Bộ Lao động và các Bộ có liên quan, căn cứ vào các chính sách đãi ngộ về vật chất và tinh thần đối với các lực lượng vũ trang của Nhà nước đồng thời căn cứ vào chế độ tiền lương chung đối với cán bộ, công nhân viên Nhà nước mà nghiên cứu quy định những chính sách đãi ngộ thích hợp đối với cán bộ, chiến sĩ Công an để trình Hội đồng Chính phủ xét duyệt.

Trong khi chờ đợi giải quyết các chính sách đãi ngộ cho cán bộ và chiến sĩ Công an nhân dân theo tinh thần nói trên, để khuyến khích cán bộ và chiến sĩ trong lực lượng công an yên tâm phục vụ lâu dài trong ngành Công an, tích cực rèn luyện lập trường, tư tưởng, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu và công tác, trước mắt cần giải quyết chế độ phụ cấp thâm niên nghiệp vụ cho cán bộ và chiến sĩ Công an trên cơ sở lương cấp bậc hiện nay.

Phụ cấp thâm niên về nghiệp vụ Công an, căn cứ vào các tiêu chuẩn sau đây:

1. Công tác tích cực, liên tục.

2. Phải có thời gian công tác như sau:

— Lần đầu tiên phải làm công tác trong ngành Công an được 5 năm mới được xét phụ cấp bằng 20% lương chính.

— Những năm sau, từ năm thứ 6 đến năm thứ 11 cứ 3 năm được phụ cấp 20% lương chính. Từ năm thứ 12 trở đi, cứ mỗi năm phụ cấp 10% lương chính. Tối đa không quá 200% lương chính.

Chế độ phụ cấp thâm niên nghiệp vụ Công an được thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1963 cho những cán bộ và chiến sĩ Công an nhân dân đã được xác định nằm trong lực lượng an ninh và quốc phòng. Đối với những cán bộ và nhân viên khác tuy làm việc ở cơ quan Công an, nhưng không nằm trong lực lượng an ninh và quốc phòng, thì không được hưởng phụ cấp thâm niên nghiệp vụ này.

Ông Bộ trưởng Bộ Công an chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành.

Hà-nội, ngày 15 tháng 1 năm 1963

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó thủ tướng

LÊ THANH NGHỊ